

## 4 Thái Bình

## KHẢN TRƯỞNG KIỂM TRA...

(*Tiếp theo trang 1*)

Công ty TNHH Phú Hà Thái (trước đây là Công ty TNHH An Trinh) được UBND tỉnh cho thuê 25.731,7m² đất, thời hạn thuê đến hết ngày 31/12/2030 để xây dựng nhà máy sản xuất sứ cao cấp; năm 2007 được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang xây dựng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi (theo Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 18/7/2003 của UBND tỉnh, hợp đồng thuê đất số 73/HĐ/ĐT ngày 25/7/2003, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 850851 ngày 22/3/2007); được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi công suất 50.000 tấn/năm tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 19/3/2008. Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Phú Hà Thái đã vi phạm nghiêm trọng về bảo vệ môi trường như: chưa thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của báo cáo tác động môi trường; chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải; chưa lập hồ sơ để nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp

bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đầu tư; không thực hiện giám sát môi trường định kỳ; chưa kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; chưa thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải ngay khi theo quy định; xả thải vào nguồn nước khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; tự ý thay đổi nguyên liệu sản xuất gây phát tán mùi, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân tại khu vực liên kế... Ngoài ra, Công ty còn thực hiện dự án không đúng nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư, xây dựng một số hạng mục công trình không đúng theo quy hoạch tổng mặt bằng đã được Sở Xây dựng thẩm định...

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm của Công ty TNHH Phú Hà Thái theo quy định của pháp luật; giao Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn

chỉnh hồ sơ về những vi phạm của Công ty TNHH Phú Hà Thái, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh đưa ra biện pháp xử lý trong thời gian sớm nhất.

Cũng trong chiều ngày 12/12, đến kiểm tra thực tế nhà máy gạch men Mikado, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của nhà máy trong việc đầu tư dây chuyền mới, công nghệ tiên tiến, hiện đại, góp phần bảo vệ môi trường. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới nhà máy sẽ tiên phong trong việc chuyển đổi công nghệ từ hóa than sang sử dụng khí mỏ tự nhiên bởi đây là một trong những nguồn nhiên liệu sạch phục vụ ngành sản xuất gốm sứ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Thái Bình luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu tư tại tỉnh song các nhà đầu tư phải ưu tiên bảo vệ môi trường.

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình (khu công nghiệp Tiến Hải). Đây là đơn vị

*Công ty TNHH Phú Hà Thái sử dụng đất chưa có hiệu quả, trong quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thanh tra, kiểm tra nhiều lần, xử phạt hành vi sử dụng đất không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong nhân dân cũng như các doanh nghiệp xung quanh. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập các đoàn thanh tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Phú Hà Thái với số tiền gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty TNHH Phú Hà Thái không nộp số tiền xử phạt hành chính. Vấn đề này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Cục Thuế tỉnh, nhưng Công ty TNHH Phú Hà Thái vẫn không chấp hành. Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành xuống làm việc với Công ty TNHH Phú Hà Thái nhưng Công ty lấy nhiều lý do không làm việc, không ủy quyền đại diện Công ty làm việc với đoàn. Để giải quyết dứt điểm những vi phạm trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh kiến quyết, buộc đình chỉ hoạt động Công ty TNHH Phú Hà Thái.*

(**Ông Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường**)

chuyên sản xuất, kinh doanh các loại gạch ốp lát với năng lực cung cấp ra thị trường khoảng 5 triệu mét vuông sản phẩm/năm.

Qua kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo Công ty báo cáo tình hình sản xuất, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong muốn thời gian tới Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái

*Bình sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cung cấp ra thị trường khoảng 5 triệu mét vuông sản phẩm/năm. Qua kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo Công ty báo cáo tình hình sản xuất, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong muốn thời gian tới Công ty Cổ phần Gạch ốp lát Thái*

phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với những định hướng, kế hoạch cụ thể trong tương lai, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Công ty sẽ có những bước tiến vững chắc, là địa chỉ uy tín của các đối tác trong và ngoài tỉnh.

## CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI...

(*Tiếp theo trang 1*)

hiện nay Công ty đã có một văn phòng khang trang với đội ngũ hơn 100 cán bộ, công nhân. Đời sống vật chất, tinh thần của

người lao động ngày càng được nâng cao với mức lương bình quân đạt trên 5,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, Công

## BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN...

(*Tiếp theo trang 1*)

chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị trong nước, trong tỉnh; các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, đặc không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã làm tốt công tác nắm tình hình, du luận xã hội, kịp thời tham mưu, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

## ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

đã phát động phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa, trong đó có nội dung không hút thuốc lá; phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (Sở Y tế) tổ chức các lớp tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá cho 468 cán bộ y tế thôn, các thầy cô giáo và cán bộ, chiến sĩ công an; tổ chức nói chuyện chuyên đề cho giáo viên, học sinh 15 trường THCS; cung cấp tài liệu, áp phích, biển báo cấm hút thuốc

lả cho các trạm y tế, bệnh viện, trụ sở xã. Đến nay, hàng trăm cán bộ, công chức đã bỏ hút thuốc lá hoặc giảm lượng thuốc hút; một số tiệp cưới đã bỏ thói quen mời khách thuốc lá. Tuy nhiên, một số cán bộ ở vị trí lao động đặc thù chưa có quyết tâm bỏ thuốc lá; mới dừng lại ở việc tuyên truyền, nhắc nhở, chưa xử phạt theo Luật.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về sự phối hợp của các cấp, các ngành;

phương thức thông tin, truyền thông; trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; kết quả xử lý vi phạm các quy định của Luật... Đại diện lãnh đạo huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng có biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu thuốc lá; thực hiện nghiêm quy chế tài xử phạt những người có hành vi hút thuốc lá không đúng nơi quy định; tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục...

Phát biểu tại buổi giám sát,

đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng đã vào cuộc tích cực thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đồng thời đề nghị 2 huyện tiếp tục ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn giám sát; tăng cường truyền thông phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn và thực hiện thường xuyên, liên tục; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện Luật, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, của các thành viên ban chỉ đạo; xác

định và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành liên quan trong phối hợp quản lý, truyền thông về tác hại của thuốc lá; tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi Luật. Đồng chí cũng nêu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp trình Quốc hội.

Trong buổi sáng, Đoàn đã khảo sát thực tế việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Trường THPT Nguyễn Trãi và Công an huyện Vũ Thư. Buổi chiều, Đoàn khảo sát thực tế tại Trường THPT Bắc Đông Quan và Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng.

## CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH Nhiều hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện

Hiện nay, Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có 26 đoàn viên. Cùng với hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, 5 năm qua, Công đoàn đã tổ chức, vận động đoàn viên tham gia nhiều hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện, mang tính xã hội, nhân văn sâu sắc như: ủng hộ quỹ y trẻ thơ, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ xây dựng nhà ở cho gia đình có công, quỹ y người nghèo, quỹ nhân đạo từ thiện, quỹ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; ủng hộ xây dựng mái ấm công đoàn, tương đối liệt sĩ đảo Giác Ma, xây dựng đền Bà Triệu; ủng hộ đóng bảo bị

bảo lực với số tiền trên 125 triệu đồng. Đặc biệt, trong thực hành tiết kiệm, mỗi đoàn viên đều thực hiện tiết kiệm điện, văn phòng phẩm, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi tiêu ít nhất 10.000 đồng/tháng để ủng hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tiết kiệm 300.000 đồng/người/tháng để giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài ra, đoàn viên còn thành lập các nhóm tiết kiệm với mức từ 500.000 - 1.000.000 đồng/người/tháng để tạo thói quen tiết kiệm trong chi tiêu.

**PHƯƠNG ANH**

## Hơn 196.780 lượt người được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Tháng 11/2017, ngành Bảo hiểm xã hội đã chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho hơn 196.780 lượt bệnh nhân với số tiền 179.737 triệu đồng, nâng tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT từ đầu năm đến nay lên trên 1.675.500 triệu đồng, tăng hơn 32,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và tăng cường kiểm soát giá tăng chi phí khám chữa bệnh, hạn chế tình trạng bội chi quỹ BHYT, ngành Bảo

hiểm xã hội đã phối hợp với một số đơn vị liên quan kiểm tra đợt xuất việc khám chữa bệnh BHYT tại một số cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh. Cùng với việc tiếp tục kiểm tra việc thực hiện khám chữa bệnh BHYT, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tham gia quá trình đầu thầu tập trung cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất và thực hiện rà soát, thẩm định, ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2018.

**NHƯ HOANG**

## 57 tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên, môi trường bị xử phạt

Năm 2017, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước của gần 200 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra, xử lý vi phạm về hoạt động khai thác cát trên các sông thuộc các huyện Kiến Xương, Tiến Hải, Vũ Thư... Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện và yêu cầu các tổ chức, cá nhân khắc phục những tồn tại, hạn chế. Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 57 trường hợp, tổng số tiền gần 2,34 tỷ đồng; trong đó, nhiều nhất là lĩnh vực môi trường 27 trường hợp với số tiền trên 1,6 tỷ đồng, 12 trường hợp về khoáng sản, 18 trường hợp về đất đai.

Năm 2018, Thanh tra Sở sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước của các cơ sở kinh doanh nước sạch; việc quản lý, sử dụng đất của các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thuê đất nhưng đã hết hạn thời gian thuê đất; đầy mạnh thanh tra, kiểm tra đợt xuất phát hiện vi phạm hoặc có khiếu nại của nhân dân...

**MINH NGUYỆT**

### Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017

## SƠ KẾT 5 NĂM...

(*Tiếp theo trang 1*)

cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ được tăng cường, chuyên môn nghiệp vụ dần được nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, đã hướng dẫn nghiệp vụ được tăng cường. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện tồn tại, hạn chế, chỉ ra những giải pháp khắc phục. Việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh hàng năm được thực hiện nghiêm túc. Công tác khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh cho bản đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân, bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng, thủ tục đơn giản theo đúng quy định...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác văn thư, lưu trữ tỉnh đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản của Nhà nước về văn thư, lưu trữ, từ đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định của Nhà nước về lưu trữ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, bố trí biên chế cụ thể làm công tác văn thư, lưu trữ. Hàng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo và kế hoạch tài chính để tham mưu cho tỉnh bố trí kinh phí mở các lớp tập huấn, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục. Đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức chính lý, giải quyết dứt điểm tình trạng tài liệu tồn đọng trước năm 2021 theo đúng Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh để bảo vệ, bảo quản an toàn, nhằm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ. Các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lưu trữ, đặc biệt chú trọng việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử; nâng cao hiệu quả tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ (giai đoạn 2012 - 2017) góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

## 4.805 NGƯỜI CÓ CÔNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

việc xây mới và sửa chữa nhà ở. Trong đó, giai đoạn I (2012 - 2013) hỗ trợ 2.716 nhà với tổng kinh phí 119.160 triệu đồng; giai đoạn II (2015 - đến nay) nhóm ưu tiên số 1 đã hỗ trợ 2.089 hộ với tổng kinh phí 76.020 triệu đồng. Như vậy, trong tổng số 25.068 người có công đủ điều kiện hỗ trợ kinh phí để cải thiện nhà ở, Thái Bình còn 20.263 người có công thuộc các nhóm đối tượng còn lại cần hỗ trợ kinh phí để cải thiện nhà ở. Được biết, toàn bộ kinh phí để cải thiện nhà ở cho người có công còn lại đến nay đã được trung ương phân bổ cho tỉnh.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng đã trình bày dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn II (đợt 2) và dự thảo quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng đưa ra những ý kiến đề nghị nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của ban chỉ đạo các cấp trong việc thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng. Để hoàn thành số nhà ở còn lại cho người có công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo các cấp rà soát lại toàn bộ số đối tượng có trong danh sách được hỗ trợ, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện đề án ở địa phương, bảo đảm đúng đối tượng và tiến độ quy định, phần đầu hết tháng 2/2018 các huyện, thành phố phải thống nhất được danh sách. Danh sách đối tượng phải được niêm yết công khai ngay tại thôn, tổ dân phố. Cùng với rà soát, các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện quyết toán kinh phí đối với những hộ đã hoàn thành xây mới và sửa chữa. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hoàn thiện kế hoạch đề trình UBND tỉnh.

### THÔNG BÁO

### MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA THI TUYỂN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DỰ ÁN XÂY DỰNG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) có kế hoạch đầu tư dự án xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp tại số 36 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- **Tên dự án:** Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp.

- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình.

- **Địa điểm xây dựng:** Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình.

- **Diện tích đất:** 2.224,3m².

- **Mục tiêu của dự án:** Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tổ chức hội nghị, thuê văn phòng;

Đầu tư kinh doanh phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu khác;

Giới thiệu, quảng bá các loại hàng hóa khác.

- **Quy mô dự án:** Xây dựng 1 nhà 15 tầng.

- **Thời gian thực hiện dự án:** Từ năm 2018 đến năm 2019.

- **Tổng vốn đầu tư:** 195.000.000.000 đồng

(*Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng chẵn*)

- **Kế hoạch tuyển thi:** Vốn tự có của Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình và vốn vay ngân hàng.

**ThaiBinh Seed trân trọng thông báo:**

1. Mọi tất cả các đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực, kinh nghiệm đăng ký tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình dự án “Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp”.

2. Thời gian đăng ký từ 7h30’ ngày 1/12/2017 kết thúc trước 16h30’ ngày 20/12/2017, vào giờ hành chính.

- Đơn vị nhận đăng ký: Phòng quản lý dự án thuộc ThaiBinh Seed.

- Địa chỉ: Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

*\*Lưu ý:*

- Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ qua số điện thoại ông Đào Xuân Báu: 0912.176.742

- Người đến đăng ký phải có giấy giới thiệu của đại diện theo pháp luật của đơn vị và nộp kèm theo 1 bộ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm trong đó chứng minh đủ điều kiện lập thiết kế công trình dân dụng, cấp II theo quy định của pháp luật.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG